

Số: 18/BC-UBND

Đakrông, ngày 01 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

1. TÌNH HÌNH TRƯỚC TẾT

1. Tình hình chuẩn bị nguồn hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe nhân dân

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hoá, đáp ứng nhu cầu các loại hàng hoá thiết yếu phục vụ tết cho nhân dân, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ tạo sốt hàng, bán hàng không đúng giá niêm yết, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng, các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Qua khảo sát, nắm bắt tình hình ở trên địa bàn huyện, lượng hàng hóa ở các cơ sở kinh doanh dự trữ, đảm bảo cung ứng hàng cho người tiêu dùng trong dịp Tết. Giá cả một số mặt hàng tăng nhẹ do hoạt động kinh doanh hàng hóa tiêu dùng tăng.

Về chi trả lương và các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức: UBND huyện đã tiến hành phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chi trả tiền lương, trợ cấp cho các đối tượng tháng 01 và tháng 02 năm 2017.

2. Tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ

2.1 Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 12/01/2017 về thăm Tết, kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu năm 2017, tổ chức nhiều đoàn do các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện dẫn đầu cùng các ban, ngành đoàn thể thăm, tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh, huyện đến các đối tượng là thương bệnh binh, người có công, gia đình chính sách, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, các đơn vị trực bao vệ, phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn; kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2017 tổ chức thăm và tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

2.2 Tình hình tiếp nhận và phân bổ gạo cứu trợ

UBND huyện đã khẩn trương chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương tổ chức tiếp nhận và phân bổ của Chính phủ hỗ trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, tổng số gạo phân bổ trong dịp này là 333.945 kg hỗ trợ cho 22.263 khẩu thuộc 4.544 hộ nghèo tại 14 xã, thị trấn (mức hỗ trợ 15kg/khẩu). UBND huyện đã ban hành Công văn số 41/UBND-VX ngày 18/01/2017 chỉ đạo việc thực hiện hỗ trợ gạo cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Đã hoàn thành việc cấp phát gạo cứu trợ đúng định mức, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định.

2.3 Công tác an sinh xã hội

Để góp phần giúp cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam...

Tổng hợp đến ngày 23/01/2017 tổng tiền hỗ trợ trên 1.723 triệu đồng.

UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn do xã quản lý. Nhìn chung công tác chăm lo đời sống cho nhân dân được huyện quan tâm chỉ đạo cụ thể, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện chu đáo, nghiêm túc. Các lực lượng chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách tích cực nhằm giúp nhân dân đón xuân, vui tết, đầm ấm, phấn khởi.

2.4 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân

Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao được UBND huyện quan tâm chỉ đạo đề tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Đinh Dậu 2017. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 17/01/2017 về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017. Thống nhất phối hợp với Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ chính trị "Mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu – Năm 2017" cho nhân dân các xã thuộc cụm Tà Rụt vào tối 20/01/2017 tại xã A Ngo

2.5 Công tác y tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Chỉ đạo ngành y tế thành lập các đoàn thanh, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong khâu bảo quản, chế biến và kinh doanh các mặt hàng lương thực - thực phẩm, rượu - bia, nước giải khát... nhằm hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp tết, chỉ đạo các trạm y tế cơ sở có kế hoạch trực và chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc men thiết yếu để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp tết. Tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân không được mua và dùng những loại thực phẩm không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc.

2.6 Công tác tuyên truyền

Chi đạo Dài Phát thanh - Truyền hình huyện tăng cường tuyên truyền, đăng tải các tin bài, phóng sự trên các phương tiện đại chúng về các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016 và một số định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

2.7 Tình hình sản xuất

Tập trung dồn sức, chi đạo gieo trồng các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2016-2017. Tranh thủ thời tiết có nắng ấm từ ngày 27-31/1 (từ ngày 30/12 - 04/1 âm lịch), người dân đã tập trung làm đất, gieo trồng ngay từ những ngày đầu năm. Tính đến ngày 01/02/2017 (tức ngày 05 tháng giêng âm lịch) toàn huyện đã gieo trồng 2.418,5/4.158 ha, đạt 58 % kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân 2016-2017, trong đó: Lúa nước 502/560 ha đạt 90%; ngô 702/1.141 ha đạt 62% kế hoạch; sắn 930/1.595 ha đạt 58%; khoai lang 51/75 ha đạt 68%; khoai khác 24/32 ha đạt 75%; rau các loại 99/166 ha đạt 60%; đậu các loại 28/41 ha đạt 68%; lạc 50/500 ha đạt 10% kế hoạch gieo trồng vụ Đông xuân. Diện tích trồng cơ 20,5 ha, diện tích cây gia vị dược liệu 12 ha. Chi đạo sản xuất, phòng chống sâu bệnh hại trên cây trồng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Chi đạo các địa phương hướng dẫn nhân dân tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm; Vận động, hướng dẫn nhân dân tiếp tục tu bổ lại chuồng trại nhằm đảm bảo an toàn cho đàn gia súc trong mùa mưa rét đặc biệt là trong những ngày tết. Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Tết trồng cây” nhân dịp xuân Đinh Dậu năm 2017, sẽ tổ chức vào lúc 09 giờ ngày 02/02/2017 (tức ngày 06 tháng giêng âm lịch).

3. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ

Chi đạo các lực lượng chức năng Quân sự, Công an, các đơn vị Biên phòng có kế hoạch cụ thể, trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời mở các đợt cao điểm đề trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo vấn đề an toàn giao thông trên địa bàn. Chi đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức trực tự vệ 24/24. Đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy, nổ. Chi đạo các ngành chức năng triển khai các biện pháp về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ để tổ chức biểu quà tết dưới mọi hình thức.

II. TÌNH HÌNH TRONG TẾT

Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình, nhân dân trên địa bàn huyện đón Tết vui tươi, lành mạnh; không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh và không có trường hợp thiếu đói. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trong

địp Tết diễn ra khá sôi nổi. Nhiều địa phương đã tổ chức các môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, kéo co,...

Đêm giao thừa, Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức các đoàn di thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và một số cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trong Tết và các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện.

Các ngày trước và trong Tết, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc trực cơ quan, trực tự vệ theo quy định.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày Tết cơ bản ổn định. Trên địa bàn huyện không xảy ra trường hợp cháy, nổ, đốt pháo nổ.

Tình hình tai nạn giao thông: Thời gian trong Tết Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn huyện (tại xã Hướng Hiệp) xảy ra 01 vụ tai nạn xe máy, chết 01, bị thương 00 người.

Trên đây là tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn, UBND huyện kính báo cáo UBND tỉnh biết để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- BTV Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, các PVP, các CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hưng